

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. สศก.ชี้ภาคเกษตรรับอานิสงส์งบรัฐน้อย เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าอุตสาหกรรมถึง ๗ เท่า	ไทยรัฐ
๒. สศก.คาดข้าวนาปีราคายังทรง แนะลดต้นทุน - เน้นคุณภาพ	แนวหน้า
๓. เดินเครื่องพัฒนา “หม่อนไหม” เล็งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ - เอกชน	แนวหน้า
๔. เกาะข้าวเกษตร	เดลินิวส์
๕. เมษายน ๕๘ บังคับใช้กฎหมายประมงฉบับใหม่	เดลินิวส์
๖. กระทรวงเกษตรฯตีวงเพิ่ม ๔ แผนงาน เดินหน้านโยบายปี ๕๘	สยามรัฐ
๗. ยกเครื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	สยามรัฐ
๘. บิ๊กตู้ประกาศอุ้มเกษตรกร รับนโยบายไม่ถึงรากหญ้า	เดลินิวส์
๙. ค้านไม่ยงบรรจพ.ร.บ.สวนป่า	ข่าวสด
๑๐. เอกชนซีเก็บสต็อกยาแทนรัฐ “ลำบาก”	กรุงเทพธุรกิจ
๑๑. พาณิชย์เปิดประมูลข้าวยกคลัง ๙.๙๙ แสนตัน	ไทยโพสต์

สศก.ชี้ภาคเกษตรรับอานิสงส์รัฐบาลน้อย เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าอุตสาหกรรมถึง 7 เท่า

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุสย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้วิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ทั้งสิ้น 17 ด้าน เปรียบเทียบภาคอุตสาหกรรมและบริการกับภาคการเกษตรพบว่ารายจ่ายของรัฐบาลตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร เช่น โครงการจำนำข้าว การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรปี 2555-2557 มาตรการช่วยชาวสวนยาง การสมทบค่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี 57/58 กระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตและอื่นๆ จะมีเม็ดเงินที่เข้าสู่ภาคเกษตรรวมประมาณ 283,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อนำรายจ่ายรัฐในภาคเกษตรมาเฉลี่ยต่อหัวของเกษตรกรในภาคเกษตร จะได้รับเพียงคนละประมาณ 11,800 บาท ขณะที่รายจ่ายของรัฐบาลที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ รัฐบาลได้วางกรอบไว้จำนวน 8 ล้านล้านบาท เมื่อคำนวณรายจ่ายต่อหัวจะได้รับคนละประมาณ 70,000 บาท หรือสูงประมาณ 7 เท่าของรายได้ภาคเกษตร

ภาคเกษตรไทยถือเป็นภาคการผลิตที่เป็นรากฐานของประเทศ โดยมีประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมประมาณ 24 ล้านคน หรือ 40% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นการลงทุนภาคเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร ทั้งนี้ สศก. ในฐานะหน่วยงานวางแผนนโยบายภาคการเกษตร จะได้เร่งดำเนินการด้านแผนและนโยบายภาคเกษตรแบบเชิงรุกให้เป็นรูปธรรมต่อไป.

สศก.คาดข้าวนาปีราคายังทรง แน่นะ'ลดต้นทุน-เน้นคุณภาพ'

นายเลอศักดิ์ รัตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ประมาณการผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 โดยภาพรวมผลผลิตมีปริมาณ 27.1 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.06 ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกพบว่า ลดลงทุกภาค เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน และภาคใต้เปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน

ด้าน นายสุรศักดิ์ พันธุ์พ รองเลขาธิการและโฆษก สศก. กล่าวถึงด้านการตลาดข้าวนาปีว่า เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นเดือนที่ผลผลิตออกมากพบว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยตันละ 7,878 และ 7,862 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงกันยายนถึงตุลาคม 2557 อันเป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งราคาอยู่ที่

ตันละ 8,000 บาท และลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ ตันละ 8,130 บาท เนื่องจากสต็อกข้าวของรัฐมีจำนวนมาก และมีผลผลิตออกมาต่อเนื่อง

สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% ที่เกษตรกรขายได้ พบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม 2557 ที่ตันละ 14,179 บาท เหลือเพียงตันละ 11,649 บาทในเดือนธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวมีโอกาสปรับตัวลดลงอีก หากความต้องการข้าวลดลง

สำหรับราคาข้าวในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าต้นทุน และอาจทรงตัวอยู่ในระดับนี้ในปี 2558 จึงขอให้เกษตรกรพยายามลดต้นทุนการผลิตและผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ปลูกข้าวในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง หรือเลือกปลูกพันธุ์ข้าวที่ขายได้ราคาดี มีความต้องการของตลาดสูง จะทำให้เกษตรกรไม่ต้องประสบภาวะขาดทุนหรือขายข้าวได้ราคาต่ำ

เดินเครื่องพัฒนา 'หม่อนไหม' เร่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชน

นายอำนาจ ปะติเส รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายหลักในการทดแทนการนำเข้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพภายในประเทศ ซึ่งมีสินค้าที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์ไหมของไทย โดยต้องมีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหม และเชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ร่วมหารือถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา ร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมและนำเข้าเส้นไหม กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าไหม กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยถูกผสม และกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้าน ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตาม และทบทวนยุทธศาสตร์ในการทำงาน

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ต้องมีพัฒนาการผลิตไหมให้เพียงพอต่อความ

ต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการขยายยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้ ซึ่งมีภาพรวมการส่งออกในระบบหม่อนไหมทั้งหมดในปี 2557 มีมูลค่า 1,077,483,683 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อยู่ 204,217,435 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น 23.39 โดยในปี 2557 ผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้ากลางน้ำ มีมูลค่าการส่งออก สูงที่สุดที่ 496,499,291 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึงร้อยละ 78.26 สำหรับสินค้าต้นน้ำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ รังไหม

เส้นไหม ด้ายไหม มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80 และสินค้าปลายน้ำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไหม มีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.96 เมื่อเทียบกับต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีจำนวนทั้งสิ้น 117,196 ราย จำแนกออกเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมหัตถกรรม 71,830 ราย คิดเป็นร้อยละ 61 เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 2,552 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 เกษตรกรผู้ทอผ้าไหมและทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม 42,108 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสด 906 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีพื้นที่ปลูกหม่อนทั่วประเทศ อยู่ 56,221.5 ไร่



๒๔ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558.....

นางบริสุทธิ์ เปรรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามโครงการขับเคลื่อนการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมหารือ นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล และประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามนโยบายการจัดที่ดินของรัฐบาล กับผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชุมพร และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ป่าชุมโค ร่วมกับนายอำเภอปะทิว และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร เมื่อวันก่อน.....

นายอนุรักษ บัวศรีคล้าย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหิกลองทองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อม ภริยา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะพยาบาลเยี่ยมชม การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาหิกลองทองฯ และสวน 72 พรรษา โดยมีนางสาวล่ายอง คงภักดี ให้การต้อนรับและนำชมพันธุ์ไม้ภายในสวน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหิกลองทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส.....

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558 และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานระดับตำบลที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุวิทย์ สุทธิเชาวรัตน์ เกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมให้นโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม.....

“กิด กางไทย”

เมษายน 58 บังคับใช้กฎหมายประมงฉบับใหม่

24 นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เมษายน 2558 ซึ่งมีสาระครอบคลุมทั้งการ กฎหมายลำดับรองเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมงในน่านน้ำ การประมงนอกน่านน้ำ การ กฎหมายได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม การ เปิดเผยว่า ได้ยกร่างกฎหมายประมงใหม่ทั้ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการมีส่วนร่วมของ ปรับปรุงกฎหมายประมงดังกล่าวเปรียบ ฉบับ โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ ชุมชน และตอบใจหทัยการอนุรักษ์และบริหาร เสมือนการปฏิรูปการประมงครั้งยิ่งใหญ่ของ ส่วนได้ส่วนเสียและเสนอเข้าสู่การพิจารณา ทรัพยากรประมงที่สอดคล้องกับมาตรการ ไทย และเป็นกลไกที่จะแก้ไขปัญหาทางการ ของรัฐบาลหลายครั้ง จนเมื่อวันที่ ๑ มกราคม สากลที่ทั่วโลกยอมรับ ประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันให้หมดไป พร้อมมี 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้ง ส่วนช่วยในการพัฒนาภาคการประมงของ ชอบ โดยจะมีผลใช้บังคับประมาณเดือน เดือนเมษายน 2558 ซึ่งจะต้องมีการออก ไทยก้าวหน้าต่อไปด้วย.

กระทรวงเกษตรฯ ตีไข่ม4แผนงาน เดินหน้านโยบายปี58

1 | ร้อยเอ็ด : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายพศิน โกมลวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พล.ต.อินทร์ฉัตร ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางปฏิบัติหน้าที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และการสร้างความเข้าใจในแผนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558 โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทุกระดับเข้าร่วมกว่า 300 คน

พล.ต.อินทร์ฉัตร ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้มีแผนงานในปิงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 4 แผนงาน คือ 1) แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต 2) แผนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 3) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดิน และที่ดิน และ 4) แผนแก้ไขปัญหเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ของ จ.ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแผนงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ยกเครื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เปิดเผยว่า จากกระแสความนิยมบริโภคผักผลไม้ที่มีกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจกับสุขภาพตนเองมากขึ้น จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วโลก ทั้งนี้ มกอช.มีการจัดทำมาตรฐานอยู่ 1 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์คือ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้า

เกษตรอินทรีย์ เป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่าย โดยได้มีการนำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไปแนะนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การอ้างอิงให้คำปรึกษาและรับรองแก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นการออกประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ยังไม่มีการระเบียบบังคับหรือควบคุมการติดฉลากและใช้ชื่ออินทรีย์บนสินค้าอินทรีย์ ทำให้มีสินค้าที่ติดฉลากอินทรีย์ไม่ได้มาตรฐานและไม่ผ่านการรับรองจำนวน

มาก ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อเพื่อบริโภค อีกทั้งปัจจุบันแนวทางการผลิตแบบอินทรีย์ในประเทศไทยมีหลายระดับ หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีมาตรฐานของตนเอง ทำให้เกิดความสับสนทั้งในการปฏิบัติและการตรวจรับรอง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกฎระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้บังคับกับเกษตรอินทรีย์นำเข้าไม่ได้ในประเด็นการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

บิกตัวประกาศล้มเกษตรกร

- รัฐบาลนโยบายไม่ถึงรากหญ้า
- ขู่ชงมาตรการปลุกศก.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ระบุในที่ประชุมร่วมระหว่าง ครม.และ คสช.ว่า พร้อมใช้อำนาจหน้าที่ทุกอย่างที่มีอยู่ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น หลังจากพบว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมา แม้ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น แต่ไม่ได้ส่งผลถึงเกษตรกรทั้ง 15 ล้านคน มีเพียงคนระดับกลางถึงระดับสูงที่ได้ประโยชน์

“นายกฯ ได้สอบถามความเห็นภาพรวมเศรษฐกิจจากหลายคน ทั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้เห็นตรงกันว่ามาตรการของรัฐบาล ทั้งการเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การลงทุนของภาครัฐ ช่วยแก้ไขเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น”

ขณะที่นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ คสช. ได้ระบุในที่ประชุมว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกร เพราะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรยังล่าช้า ทำให้คนกลุ่มนี้เดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำลง ทำให้รายได้ของเกษตรกรแ่ลงไปด้วย ซึ่งทำให้กำลังซื้อของคนกลุ่มนี้ลดลงไปตามราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ ขณะเดียวกันต้องจับตาเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดด้วย เพราะตอนนี้ทางสหภาพยุโรปเตรียมใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน หรือ คิวอี ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเพราะมีเงินทุนไหลเข้าไทยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่งออก รัฐบาลต้องหามาตรการดูแล

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ได้เสนอ 6 แนวทางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 68 ในที่ประชุมร่วม ครม.และ คสช. เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ตาม



พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

สัมพันธ์การทำงานเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มกระเดื่องขึ้นแล้ว ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประชาสัมพันธ์เรื่องราคาสินค้าเป็นประจำ ให้ กรม.กำหนดเป้าหมายการระบายข้าวจากสต็อกให้กระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติ เป็นต้น

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า การประชุมร่วมฯ ครั้งนี้เป็นการติดตามงานทั่วไป ขณะที่การประชุม กรม.เศรษฐกิจในวันเดียวกันนี้ได้พิจารณาถึงการเพิ่มราย

เป้าหมาย ทั้งเรื่องการค้ากำหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ รมยจ่าย ลงทุน งบกันเหลือมปีและงบกระตุ้น เศรษฐกิจ จากงบไทยเข้มแข็งและงบ กลางทุกไตรมาส โดยให้ยกเว้นการใช้ ราคามาตรฐานเป็นการชั่วคราว โดยใช้ การประมูลหรือประกวดราคาและเลือก ผู้รับจ้างทำงานจากราคาที่ต่ำสุดโดยมี เงื่อนไขอื่นประกอบอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ยังเสนอให้กระทรวง อุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ เร่งประชาสัมพันธ์

ได้ให้กับประชาชนว่าจะทำได้อย่างไร รวมถึงการดูแลภัยพิบัติและการ หาเงินให้ประชาชนในส่วนนี้ และการจัดการเรื่องข้าวในสต็อกไม่ให้ กระทบกับราคาสลาค

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะนำยางพาราในสต็อก 5,000 ตันไปใช้ทำ ยางรถยนต์ สร้างถนน สนามกีฬาให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงหรือความ คืบหน้าโครงการรถไฟไทย-จีน เช่นเดียวกับการเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อตกลงเรื่องรถไฟ

ส่วนกรณีการเดินทางเปิดสัมปทานบีโอดีเอ็ม รอบที่ 21 นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะสิ้นสุดการเปิดรับของประมูลสัมปทาน ภายในเดือน ก.พ. นี้ ขณะนี้ยังมีเวลาอยู่ จะหาทางออกที่ดีที่สุด โดย ให้เสนอมาว่าต้องการในรูปแบบใด ระหว่างการเปิดสัมปทานหรือการ แบ่งปันผลประโยชน์กับภาครัฐ เพราะตอนนี้เราเปิดสัมปทานไปแล้ว เมื่อมีบริษัทสมัครเข้ามา ก็ขอให้ระบุชัดเจนว่าชอบแบบใด ขออย่านำ เรื่องนี้ไปทะเลาะกันอีก

“เราต้องทำให้เกิดความชัดเจน ขออย่าเอามาปนกับความมั่นคง เพราะถึงอย่างไรเรื่องความมั่นคงเราก็ต้องหาพลังงาน ซึ่งต้องใช้เวลาลงทุน 5-8 ปี ไม่ใช่ซูดเจาะวันนี้ และเมื่อมีการเสนอมาแล้วยังมี กระบวนการพิจารณา อีก 4-8 เดือน ส่วนการเดินทางรถไฟส่วนต่อ ขยายสีน้ำเงิน จะเดินทางมาพูดคุยให้แล้วเสร็จในเดือน ก.พ.”

ค้ำไม้ยางบรรจุพ.ร.บ.สวนป่า

พะเยา - เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคายางพาราในภาคเหนือไม่ดี เนื่องจากราคาตลาดกลางที่ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็นเพียงราคาหลอกเท่านั้น ขณะนี้เริ่มลดลงมาต่อเนื่อง

นายสายกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า ทางหน่วยงานราชการที่ใช้พ.ร.บ.สวนป่า ปี พ.ศ.2535 ที่นำไม้ยางพาราเข้าเป็นบัญชีต้นไม้ท้าย ตามมาตรา 20 ซึ่งเมื่อเกษตรกรทราบข้อมูลจึงได้ทำหนังสือยื่นถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากหากไม้ยางพาราถูกนำเข้าไปบรรจุไว้ในบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.ดังกล่าวการตัดไม้ยางจะต้องขออนุญาตด้วย ถือเป็นการออกกฎหมายที่ทำร้ายเกษตรกร

“ดังนั้น หากรัฐบาลจริงจังกับเกษตรกรทั่วประเทศสอนให้เร่งหามาตรการมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยเร็ว ก่อนที่จะมีเกษตรกรคิดสั้น เพราะผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพารา และข้อกฎหมายที่ทำร้ายเกษตรกร” นายสายกล่าว

เอกชนซื้อเก็บสต็อกยางแทนรัฐ 'ลำบาก'

ผู้ประกอบการยางที่มีมาตรการดึงเอกชนรับซื้อยางแทนภาครัฐ หวังพยุงไม่ให้ราคาคงตัว 1 ปี ทำได้ยาก ระบุไม่มีโกดังเก็บสต็อกยาง เสนอ 2 แนวทางแก้ปัญหาแทน

นายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า จากกรณีนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุยูธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญภาคเอกชนผู้ส่งออกยางพาราเข้าหารือเพื่อขอความร่วมมือจากเอกชนให้รับซื้อยางพาราพุงไม่ให้ราคาคงตัว และสต็อกเก็บยางพาราแทนรัฐบาลประมาณ 1 ปี เพราะเชื่อว่าอีกประมาณ 1 ปี ราคายางพาราจะปรับตัวดีขึ้น โดยภาครัฐให้เวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้เอกชนไปหาซื้อสรุปถึงมาตรการที่จะร่วมกับรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพยุงราคายางพาราไม่ให้ตกต่ำไปกว่าที่เป็นอยู่

ดังนั้นในวันที่ 23 ม.ค.นี้ ทางสมาคมจะหารือกับสมาชิก เพื่อตรวจสอบโกดัง ที่จะเก็บสต็อกยางพารา หากจะช่วยรัฐบาลซื้อว่าจะมีโกดังเก็บมากน้อยเพียงใด ส่วนการใส่ซื้อเก็บยางพาราในระดับราคาเท่าไรนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้กำหนด เบื้องต้นคาดว่าแนวทางที่ให้เอกชนช่วยซื้อยางพาราเก็บระยะเวลา 1 ปี คงเป็นไปได้ยาก เพราะการสต็อกยางพาราถือเป็นความเสี่ยงยิ่งสต็อกนานยิ่งเสี่ยงมาก รัฐบาลยังไม่ได้ระบุความร่วมมือในฝั่งรัฐบาลว่าให้เอกชนซื้อยางพาราเก็บ 1 ปี จะใช้เงินที่ไหน โกดังที่เก็บสต็อกเป็นของใคร เพราะภาคเอกชนมีโกดังเก็บยางพาราในจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะสต็อกยางพาราเป็นปี

ส่วนแนวทางที่สามารถทำได้มี 2 แนวทาง หากรัฐบาลอนุมัติและหาทางช่วยภาคเอกชน 1. ให้เอกชนซื้อซื้อยางพาราในราคาที่รัฐบาล

กำหนดเพื่อขึ้นตลาด แล้วผลิตเป็นยางแผ่นรมควันเบอร์ 3 และเบอร์ 4 ขายต่อให้กับองค์กรสวนยาง(อสย.) 2. ให้รัฐบาลเร่งรัดการปล่อยเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ตามที่กรม ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้ เพราะหลัง ครม.อนุมัติวงเงินกู้แล้วจนถึงวันนี้กว่า 4 เดือนแล้ว ยังไม่มีการปล่อยกู้แต่อย่างใด

"ความร่วมมือที่เอกชนจะให้กับรัฐบาลได้ เบื้องต้น ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนคือการเป็นมือไม้ให้ทางการซื้อผลิตและขายให้ออสย. รัฐบาลกำหนดราคารับซื้อจากเกษตรกรที่ 55 บาทต่อกิโลกรัม เอกชนเป็นมือไม้ให้รัฐบาลซื้อมาผลิตส่งขายให้ออสย. ในราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าดีทุกฝ่าย ชาวสวนได้ยางราคาสูงขึ้น เอกชนเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลได้ รัฐบาลถือว่าช่วยอุตสาหกรรมยางทั้งระบบไม่ให้ราคาคงตัว"

นายหลักชัย กล่าวว่า ราคายางพาราลดลง



หลักชัย กิตติพล

มานานแล้วตั้งแต่ราคาแตะ 200 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้เหลือราคาที่ 40 บาท หากราคาน้ำมันลดลงอีก เชื่อว่าราคายางพาราจะไม่ตกต่ำไปกว่าที่เป็นอยู่ในอนาคตเชื่อว่า ราคายางพาราจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่ เพราะราคาได้ผ่านจุดต่ำสุดลงไปแล้ว ส่วนการส่งออกปี 2557 ปริมาณคาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับมูลค่าส่งออกน่าจะลดลงประมาณ 20% จากราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมา

พาณิชย์เปิดประมูลข้าวยกคลัง 9.99 แสนตัน

กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2558 โดยจะนำข้าวสารสต็อกมาเปิดประมูลแบบยกคลัง รวมปริมาณ 9.99 แสนตัน เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 8.5 แสนตัน และข้าวหอมมะลิ ประมาณ 1.5 แสนตัน ในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองประมูลในวันที่ 29 ม.ค.นี้ เวลา 08.30-11.30 น. โดยวันที่ 22 ม.ค. จะมีการชี้แจงรายละเอียดของการเปิดประมูล